



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร. ๐ ๓๘๒๘ ๕๒๕๖

ที่ ขบ ๐๐๐๘/๕๒๗

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี รอบที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี ปศุสัตว์อำเภอศรีราชา ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง และปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๕ (ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา นำนักตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละ ๑๐) โดยวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ จำนวนข้าราชการที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และจำนวนพนักงานราชการที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสม และการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนด นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จึงขอให้ท่านสั่งการผู้มีรายชื่อ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนด ให้ดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรในรอบที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีการเข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน ดังรายละเอียดและรายชื่อที่แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแผนต่อไป


(นายพจน์ สีขมณุกษม)
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดแผนการพัฒนาศูนย์การ รอบที่ ๑/๒๕๖๕
กรมอบหมายงานตามแผนพัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยวิธีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

เรื่องที่ต้องพัฒนา : เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักเกษตรธรรมชาติ การเกษตรผสมผสาน การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยหญ้าแฝก การปลูกข้าว การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การปลูกสร้างบ้านดิน การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ฯลฯ และการปลูกป่าชายเลน

๑. ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ (กลุ่มเป้าหมาย) ดำเนินการตามแผนพัฒนาศูนย์การ

๒. หลังเข้ารับการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง ทางฝ่ายบริหารทั่วไปจะติดตามผลหลังการพัฒนาศูนย์การด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม การบรรยายสรุปเนื้อหาที่ได้อบรม การฝึกปฏิบัติ และแบบติดตามผล สำรองความพึงพอใจ

๓. จัดส่งเอกสาร เอกสารที่ได้รับในการประเมิน ก่อน - หลัง จากที่ได้ศึกษาดูงาน ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือทาง email:pvlo_cbr@dld.go.th ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดทำรายงานผลการพัฒนาฯ เพื่อนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใต้สัญลักษณ์ (Banner) ชื่อว่า “IDP” ของหน่วยงาน เพื่อรายงานกองการเจ้าหน้าที่ ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายพจน์ สีขณนุกฤษณ์	ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๒	นายชวนะ ทองเย็น	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
๓	นางสาวลภภัทร พุทธิกานต์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
๔	นางสาวอลิสา กীরติสิน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
๕	นางสาวพิชญา วีระพันธุ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
๖	นายวรวิช แซ่หลี่	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
๗	นายกฤษ นุชแผน	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
๘	นายมงคล โพธิ์ศรี	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส
๙	นายสุเมธ จันทรเพ็ญ	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส
๑๐	นายไพโรจน์ มาแสง	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส
๑๑	นางดวงกมล เปรมอำพล	ปศุสัตว์อำเภอชำนาญการ
๑๒	นายทรงยศ อางหาญ	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
๑๓	นางสาวน้ำทิพย์ สำลี	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
๑๔	นายอุทัย บุญอินทร์	พนักงานการเกษตร ส.๔
๑๕	นางสาวธัญญา จันทองทิพย์	นักวิชาการสัตวบาล
๑๖	นายดิลก เทียมภักดี	นักวิชาการสัตวบาล
๑๗	นายราเชน ศรีนันทร์	นักวิชาการสัตวบาล
๑๘	นางสาวแสงมณี แก้วด่านจาก	นักวิชาการสัตวบาล
๑๙	นายสิทธิ พิพัฒน์วโรดม	เจ้าพนักงานสัตวบาล
๒๐	นายวุฒิชัย ฤทธิศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล
๒๑	นางสาววลัยลักษณ์ พิมพ์มุข	เจ้าพนักงานสัตวบาล
๒๒	นางสาวสาวิณีย์ ลักษณะุธ	เจ้าพนักงานสัตวบาล
๒๓	นายนภาพงศ์ แสงจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล
๒๔	นายอิสระพงษ์ แก้วใส	เจ้าพนักงานสัตวบาล
๒๕	นางสิริกกร จันทรเพ็ญ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
๒๖	นางสาววลีญา สาระบุตร	เจ้าพนักงานธุรการ